



## CHUYỂN CÔNG TÁC ĐẶC BIỆT TẠI LIÊN BANG NGA

**T**rung tuần tháng 5/2010, Đoàn công tác của ĐHQGHN do Phó Giám đốc – GS.TSKH Vũ Minh Giang làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc tại Liên Bang Nga. Đoàn gồm 7 cán bộ là lãnh đạo một số ban chức năng và đơn vị thành viên của ĐHQGHN.

Đây là chuyến thăm chính thức của Đoàn ĐHQGHN theo lời mời của ĐHQG St. Petersburg (SPbSU) nhân dịp khai trương Viện Nghiên cứu về Việt Nam mang tên Hồ Chí Minh và khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh tại SPbSU nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Người.

Trong thời gian ở LB Nga, đoàn cũng có những buổi làm việc với lãnh đạo ĐH Hữu nghị Mátxcova (PFUR), lãnh đạo ĐHQG Mátxcova (MSU), lãnh đạo SPbSU.

Thứ Hai, 17/5/2010 Đoàn ĐHQGHN đã dành cả ngày làm việc với PFUR, thăm quan KTX dành cho sinh viên nước

ngoài, đã diễn ra buổi làm việc giữa đoàn ĐHQGHN và lãnh đạo PFUR. Hai bên đã trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ tiếng Nga tại ĐHQGHN. GS.TSKH Vũ Minh Giang đã ghi nhận đề nghị của phía PFUR về việc mở trung tâm ngôn ngữ Nga tại ĐHQGHN. Hoạt động của trung tâm này có thể dựa vào một phần kinh phí từ quỹ "Russkii Mir", từ học phí của người học và từ các nguồn khác.

Tại Khoa Y – một khoa truyền thống của PFUR, đoàn đã làm việc với GS. Frolov V.A. - Chủ nhiệm khoa. Hai bên đã trao đổi thông tin về việc thành lập Khoa Y được và Bệnh viện tại ĐHQGHN, chia sẻ kinh nghiệm trong việc đào tạo cán bộ ngành y, kinh nghiệm quản lý đồng thời cán bộ làm việc tại bệnh viện và tham gia giảng dạy tại khoa Y.

Tiếp đó, Đoàn ĐHQGHN đã đi thăm những phòng thí nghiệm trọng điểm của PFUR, thăm hệ thống thiết bị phân

tích GCMS, LCMS, NMR 600MHz ... phục vụ cho nghiên cứu và phát triển thuốc và hóa chất bảo vệ thực vật, kích thích tăng trưởng...

Sáng ngày 18/5/2010, Đoàn ĐHQGHN đã lên đường đi St. Petersburg. GS Nina, Phó chủ nhiệm Khoa Phương Đông, SPbSU đã đón đoàn tại sân bay.

Ngày 19/05/2010 – Kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu của TW Đảng CS Việt Nam do đồng chí Tô Huy Rúa - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương đã tham dự Lễ khai trương Viện Hồ Chí Minh, thuộc SPbSU. Đoàn ĐHQGHN đã tham dự buổi lễ quan trọng này theo lời mời của Giám đốc SPbSU.

Sau lễ khai trương Viện Hồ Chí Minh, Đoàn ĐHQGHN cùng với các đoàn khách đã tham dự lễ khánh thành Tượng đài Hồ Chí Minh đang đọc báo Nhân Dân, đặt trang trọng trong khuôn



viên của SpbSU - nơi được ví như Bảo tàng nghệ thuật ngoài trời với các bức tượng của Khổng Tử và các vĩ nhân khác.

Sau lễ khánh thành tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết Bản thỏa thuận hợp tác giữa ĐHQGHN và SpbSU với sự chứng kiến của đồng chí Tô Huy Rứa, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga cùng nhiều quan chức cấp cao khác.

Ngay sau đó, hiện thực hóa Bản thỏa thuận này là việc ký kết hợp tác giữa Khoa Phương đông và Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển về việc phát triển ngành Việt Nam học, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp giảng dạy tiếng Việt cho người Nga và các vấn đề lý luận chung về nghiên cứu khu vực học ...

ĐH St. Petersburg đã có đề nghị ĐHQGHN giúp xây dựng một bộ TEST tiếng Việt chuẩn, phục vụ cho việc kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo cũng như trình độ của sinh viên Nga, đặc biệt để sử dụng trong đánh giá kỳ thi Quốc gia cuối năm thứ 4 cho các sinh viên

theo học tiếng Việt tại Khoa Phương Đông.

Sáng ngày 21/05/2010, ĐH Quốc gia Mátxcova (MSU) đã tiếp đoàn ĐHQGHN tại Tòa nhà chính. Tiếp đoàn có Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc tế, lãnh đạo Ban Quan hệ Quốc tế, Giám đốc Viện Khổng tử đồng thời là chuyên gia về Đông Á và Đông Nam Á.

GS.TSKH Vũ Minh Giang đề nghị cùng thực hiện đào tạo liên kết 2+2 với MSU, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học cơ bản. Phía MSU ủng hộ đề xuất của PGS.TS Phùng Xuân Nhạ - Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế đề nghị được hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cử nhân kinh tế và xây dựng các nhóm đồng nghiên cứu trong lĩnh vực kinh tế chính trị Đông Nam Á. PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cũng đề xuất hợp tác đào tạo và nghiên cứu cho các ngành khoa học xã hội.

Chuyến thăm của Đoàn ĐHQGHN nhân dịp khai trương Viện Nghiên cứu

Việt Nam mang tên Hồ Chí Minh tại ĐH St. Petersburg đã để lại ấn tượng hết sức tốt đẹp đối với không chỉ giảng viên, sinh viên Khoa Phương Đông, mà cả đối với các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Việt Nam cùng tham dự hoạt động này.

Nhìn chung, chuyến công tác của đoàn đã đạt được những mục tiêu đề ra, mở ra hướng hợp tác mới với các đại học hàng đầu của Liên bang Nga. Điều đó thể hiện cam kết của lãnh đạo ĐHQGHN trong việc phát triển mối quan hệ truyền thống với các đại học hàng đầu của nước Nga, đồng thời khai thác thế mạnh về đào tạo và nghiên cứu cơ bản của các đại học này. Hướng đi này phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

LÊ TUẤN ANH